

Số: 01 /TB-THCS

Đức Phố, ngày 05 tháng 6 năm 2023

### THÔNG BÁO

#### Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở Phổ Vinh Năm học 2023-2024

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	- Học sinh đã được công nhận tốt nghiệp tiểu học năm học 2022-2023 - Tuổi của học sinh dự tuyển là 11 tuổi; theo quy định tại Điều 33, Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)	Học sinh được công nhận hoàn thành CT lớp 6 năm học 2022-2023	Học sinh được công nhận hoàn thành CT lớp 7 năm học 2022-2023	Học sinh được công nhận hoàn thành CT lớp 8 năm học 2022-2023
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	CT GDPT 2018 (thực hiện bộ sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại	CT GDPT 2018 (thực hiện bộ sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại	CT GDPT 2018 (thực hiện bộ sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số	CT GDPT 2006



		Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 09/4/2021)	Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 06/4/2022)	245/QĐ-UBND ngày 07/4/2023)	
III	<p>Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện học tập, tham gia các hoạt động giáo dục và quyền lợi của học sinh tại trường theo quy định;</li> <li>- Gia đình có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện học tập tại nhà, thời gian học sinh tham gia các hoạt động giáo dục do Nhà trường tổ chức và phối giáo dục học sinh; thực hiện quản lý điểm của con và nộp học phí trực tuyến qua phần mềm theo hướng dẫn của Nhà trường.</li> <li>- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường. Học sinh chỉ được mang điện thoại đến</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện học tập, tham gia các hoạt động giáo dục và quyền lợi của học sinh tại trường theo quy định;</li> <li>- Gia đình có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện học tập tại nhà, thời gian học sinh tham gia các hoạt động giáo dục do Nhà trường tổ chức và phối giáo dục học sinh; thực hiện quản lý điểm của con và nộp học phí trực tuyến qua phần mềm theo hướng dẫn của Nhà trường.</li> <li>- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường. Học sinh chỉ được mang điện thoại đến trường khi giáo viên yêu cầu nhằm phục vụ học tập.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện học tập, tham gia các hoạt động giáo dục và quyền lợi của học sinh tại trường theo quy định;</li> <li>- Gia đình có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện học tập tại nhà, thời gian học sinh tham gia các hoạt động giáo dục do Nhà trường tổ chức và phối giáo dục học sinh; thực hiện quản lý điểm của con và nộp học phí trực tuyến qua phần mềm theo hướng dẫn của Nhà trường.</li> <li>- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường. Học sinh chỉ được mang điện thoại đến trường khi</li> </ul>	

		trường khi giáo viên yêu cầu nhằm phục vụ học tập.	trường khi giáo viên yêu cầu nhằm phục vụ học tập.		giáo viên yêu cầu nhằm phục vụ học tập.
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	Học sinh được tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục địa phương, câu lạc bộ bộ môn, cuộc thi, hội thi..., tư vấn tâm lý học đường, được thực hành và trải nghiệm tại các phòng bộ môn, phòng thiết bị của Nhà trường.	Học sinh được tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục địa phương, câu lạc bộ bộ môn, cuộc thi, hội thi..., tư vấn tâm lý học đường, được thực hành và trải nghiệm tại các phòng bộ môn, phòng thiết bị của Nhà trường.	Học sinh được tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục địa phương, câu lạc bộ bộ môn, cuộc thi, hội thi..., tư vấn tâm lý học đường, được thực hành và trải nghiệm tại các phòng bộ môn, phòng thiết bị của Nhà trường.	Học sinh được tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục địa phương, câu lạc bộ bộ môn, cuộc thi, hội thi..., tư vấn tâm lý học đường, được thực hành và trải nghiệm tại các phòng bộ môn, phòng thiết bị của Nhà trường.
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và những năng lực cốt lõi: những năng lực chung (năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo) và những năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ,	Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và những năng lực cốt lõi: những năng lực chung (năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo) và những năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ,	Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và những năng lực cốt lõi: những năng lực chung (năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo) và những năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực	Hình thành và phát triển cho học sinh các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học, hoạt động giáo dục và yêu cầu về thái độ mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập.



		năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất); đồng thời, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.	năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất); đồng thời, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.	tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất); đồng thời, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.	
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Tiếp tục Chương trình lớp 7	Tiếp tục Chương trình lớp 8	Tiếp tục Chương trình lớp 9	Tiếp tục Chương trình lớp 10 hoặc học nghề

Phủ Vinh, ngày 05 tháng 6 năm 2023

**Thủ trưởng đơn vị**



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in red ink: Nguyễn Dương)*